

## (สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม  
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันทดสอบปฏิบัติและสอบประเมิน  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยกำหนดให้ผู้สอบผ่านการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เข้ารับการทดสอบปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้สอบผ่านการทดสอบปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันเดียวกัน นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงอีกทั้งขยายเป็นวงกว้างกระจายอยู่หลายจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช้ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมาก่อน โดยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๒๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๔๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จึงขอเลื่อน

กำหนดวัน...

กำหนดวันหยุดสอบปฏิบัติและสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไป ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ จะกำหนดวัน เวลา  
และสถานที่สอบ และจะประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้มีสิทธิสอบสามารถติดตามข้อมูล  
ความคืบหน้าได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม [www.moj.go.th](http://www.moj.go.th) หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร/แต่งตั้ง/รับโอน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) รวีวรรณ ศรีวนาภิรมย์

(นางสาวรวีวรรณ ศรีวนาภิรมย์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม  
และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณก ทิพย์รักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ปริญญญาภรณ์ คัด/ทาน